



มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

SOS Children's Villages Thailand

# บ้านแห่งความรัก ของเด็กทุกคน



"น้องกรู๊ป" เด็กชายผู้เกิดมา  
เพื่อรัก และเป็นที่รัก  
- หน้า 2

จากหนึ่งชีวิตเขาวิ้ว  
ที่โดดเดี่ยว สู่ทิว양  
ที่มั่นคงของลูกโสสะ  
- หน้า 4

หน้าที่ ที่เรียกว่า "ความสุข"  
- หน้า 5

## “น้องกรุป” เด็กชายผู้เกิดมาเพื่อรัก และเป็นที่รัก



หากมีคำถามว่า เราเกิดมาเพื่อสิ่งใด ต่างคนต่างมีคำตอบในใจที่ไม่มีกฎเกณฑ์ใดกำหนด และ “ความรัก” เองก็เป็นอีกหนึ่งในคำตอบ ที่ไม่เพียงเติมเต็มชีวิตของใครหลายคนให้มีความหมายมากยิ่งขึ้น เมื่อได้รัก หากเมื่อได้รับความปรารถนาดีนั้นกลับคืน การเป็นที่รักยิ่งทบทวนทุกเวลานาทีให้มีคุณค่าเกินกว่าจะชั่ง ตวง วัดด้วยมาตรฐานใด

คุณแม่จกกลณี เดชธัมมา คุณแม่โสสะผู้ให้การเลี้ยงดูน้องกรุป เล่าให้เราฟังว่า “น้องเข้ามาอยู่ในครอบครัวโสสะตั้งแต่อายุแค่ 2 ขวบ 8 เดือนเท่านั้นค่ะ เข้ามาที่แรกเขามีน้ำหนักตัวที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพราะระบบทางเดินอาหารมีปัญหา ทางเราก็กินน้องไปพบคุณหมอเพื่อรักษา และแม่เองก็ต้องคอยดูแลเขาในเรื่องอาหารการกินที่เหมาะสม โชคดีที่น้องเป็นเด็กกินนมเก่ง และเป็นเด็กที่กินง่ายอย่างไข่เจียว ไข่ทอด เขาจะชอบเป็นพิเศษ แต่แม่ก็คอยเสริมพวกผัก ผลไม้ให้จึงทำให้น้ำหนักตัวน้องเพิ่มได้เร็วถึงเกณฑ์มาตรฐาน และปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาพของเขาก็ไม่มีแล้ว”

“น้องกรุปเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายมากๆ วันแรกที่เข้ามาไม่ร้องไห้แฉ่งเลย ตากลมโต เป็นเด็กอารมณ์ดี ยิ้มง่าย น้องจึงกลายเป็นที่รักของทุกๆ คน มีบางครั้งพี่น้องบ้านอื่นก็มาพาน้องกรุปไปเที่ยวที่บ้าน แม่ต้องไปรับกลับบ้าน หรือไม่ก็ให้พี่ๆ ในบ้านตามไปดูแลอีกที”


ทุกวันนี้น้องกรุปเติบโตขึ้นตามวัย ได้รับความรักความเอาใจใส่จากทุกคนในครอบครัวโสสะ หากจะบอกว่าน้องกรุปเป็นส่วนหนึ่งในการ

เติมเต็มให้บ้านนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยรักก็ไม่เกินจริงนัก เพราะเขาจะชอบวิ่งไปกอดคนนั้นที คนนี้ที โดยเฉพาะกับแม่และพี่ๆ ในบ้าน เขาบอก “รัก” ทุกคนอย่างไม่รู้จักเบื่อหน่าย เวลาที่แม่ถามว่าน้องกรุปรักใคร เขาจะตอบอย่างซัดถ้อยซัดคำว่า “น้องกรุปรักแม่ครับ” พร้อมกับรอยยิ้มและโถมอ้อมกอดไปที่คุณแม่

สำหรับเรื่องการเรียน น้องกรุปเรียนอยู่ชั้นอนุบาล 1 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ อาคารเรียนอยู่ห่างจากตัวบ้านแค่ 100 เมตรเท่านั้น ทุกเช้าของวันจันทร์ถึงศุกร์น้องกรุปเขาจะแต่งตัวไปโรงเรียนเอง เมื่อกินข้าวเช้าเสร็จ เขาจะวิ่งไปที่อาคารเรียน ช่วงใกล้พักเที่ยง คุณแม่จกกลณีจะเดินเอาอาหารเที่ยงไปให้ที่อาคารเรียน และพอเลิกเรียนน้องกรุปจะรีบกลับบ้านเพื่ออาบน้ำ เพราะนี่เป็นอีกหนึ่งมาตรการในการดูแลเด็กๆ ช่วงที่มีโรคโควิด-19 ระบาด

เมื่อเราถามน้องกรุปเกี่ยวกับเรื่องการไปโรงเรียนช่วงที่มีโควิด-19 ระบาด น้องกรุปเล่าด้วยเสียงแจ่มแจ้งว่า “เวลาน้องกรุปไปโรงเรียน คุณครูให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย มีเครื่องวัดอุณหภูมิมาโดยตรง หน้าผาก และให้ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้ง และเดี๋ยวนี้ไม่ได้นั่งใกล้กับเพื่อน ครูจัดที่นั่งของคนห่างกัน ครูบอกว่า เป็นการป้องกันโรคโควิด-19 ครับ คุณน้ามีหน้ากากอนามัยไหมครับ ของน้องกรุปมีหลายอัน เดี่ยวแบ่งให้คุณน้าหนึ่งอัน” ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมน้องกรุปจึงเป็นที่รักของทุกคน



จุดหมายชีวิตของน้องกรู้นั้นยังอีกยาวไกลนัก แต่ในระหว่างทาง  
แน่นอนว่า น้องจะมีความรักจากแม่ไสสะ จากพี่น้องในบ้าน ในหมู่บ้าน  
และจากผู้มีจิตเมตตาที่คอยสนับสนุน และปรารถนาดี ให้เขาก้าวเดิน  
ด้วยใจที่อึดเต็ม เต็มโตและพัฒนาตนเองต่อไปไม่สิ้นสุด 

หมายเหตุ: ชื่อของเด็กในบทความนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงตาม  
ความเหมาะสม เพื่อเป็นไปตามนโยบายด้านสิทธิเด็ก

## หมู่บ้านเด็กไสสะบางปู สมุทรปราการ

เป็นหมู่บ้านเด็กไสสะแห่งแรกซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2514 บนเนื้อที่ 10  
ไร่เศษ ภายในหมู่บ้านแห่งนี้มีเด็กๆ อยู่ใน การดูแลประมาณ 120 คน  
และภายในหมู่บ้านจะประกอบไปด้วยบ้านพักสำหรับแม่และเด็กจำนวน  
12 หลัง บ้านพักผู้อำนวยการ อาคารศูนย์รวม อาคารอนุบาล อาคาร  
ห้องสมุด บ้านพักเจ้าหน้าที่และอาคารสำหรับแม่เกษียณอายุพักอาศัย





# จากหนึ่งชีวิตเยาว์วัย ที่โดดเดี่ยว สู่ก้าวอย่าง ที่มั่นคงของลูกโสส:

จากก้าวเล็กๆ ของ **แบงค์ ทักษ์สูธี วาริผล** เด็กตัวน้อยที่เคยโดดเดี่ยว เมื่อแรกเดินเข้าสู่ หมู่บ้านเด็กโสสขนาดใหญ่ สงขลา อีกครั้งในชีวิตที่เขาได้มีครอบครัว พี่น้อง และ อ้อมกอดของแม่โสสคอยปกป้องดูแล อบรมสั่งสอน จนเด็กตัวเล็กๆ ในวันนี้ เติบโตขึ้นและ ผลักดันตัวเอง จนเรียนจบระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีอาชีพที่สุจริต “โอกาส” ในวันนี้ ไม่เพียงช่วยประคอง หากยังเป็นรากฐานให้เขาสามารถก้าวเดินอย่างมั่นคงได้ด้วยตัวเอง เป็นบุคลากรคุณภาพอีกคนหนึ่งของสังคม

“การเลี้ยงดูแบบครอบครัวทดแทน ทำให้รู้สึกเหมือนได้เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไป เราได้รับความรักจากครอบครัว แม่ และพี่น้อง แม่สอนให้เราช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่เด็ก เพราะเราไม่ได้อยู่ที่นั่นตลอดไป ต้องออกไปใช้ชีวิตข้างนอก ต้องช่วยเหลือตัวเองให้เป็น”

“แม่ใช้ ‘หัวใจ’ ในการดูแลทุกคน คอยอบรมสั่งสอน ทำหน้าที่แม่ได้สมบูรณ์แบบ



ที่สุดเท่าที่จะทำได้จนวาระสุดท้าย กอดที่แม่ให้เรา มันคือกอดที่ปลอดภัย คือภูมิคุ้มกันที่ทำให้เรารู้สึกว่า แม่ปกป้องเราได้ เป็นพลังงานด้านบวกที่แม่มอบให้เราเสมอมา”

ความอบอุ่นที่ได้รับจากแม่ และโอกาสจากท่านผู้บริจาค เป็นแรงผลักดันอันทรงพลังที่ส่งผลให้เขาได้เติบโตขึ้น และประสบความสำเร็จในชีวิต

“ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่าน เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้บริจาคให้กับเรา เป็นเสมือนโอกาสอันมีค่า เงินสิบบาทคือค่าข้าว ค่าขนมที่ทำให้เราเติบโต เงินหนึ่งร้อย หนึ่งพันบาท

ซื้อหนังสือให้เราอ่าน เงินสองแสน สามแสนบาท ช่วยสร้างอนาคต วุฒิภาวะทางความคิดให้กับเราอย่างสมบูรณ์ จนกระทั่งเราได้สวมชุดครุย สำเร็จการศึกษา สานต่อโอกาสที่ได้รับมาในชีวิตอย่างรู้ค่า ยืนหยัดในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ เราไม่เคยลืมครับ” 🙏

นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จลูกโสส ที่ได้รับการสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กอย่างต่อเนื่องจากผู้มีจิตเมตตาตลอดมา ปัจจุบันมูลนิธิเด็กโสสแห่งประเทศไทยฯ มีเด็กที่อยู่ในการดูแลประมาณ 700 คน และได้ส่งมอบเด็กที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ อยู่ร่วมกับสังคมกว่า 500 คน





## หน้าที่ ที่เรียกว่า “ความสุข”



ในชีวิตของแต่ละคน ต่างมีหน้าที่การทำงาน ตามความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือจุดประสงค์ เฉพาะตัวในการเลือกเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันไป และสำหรับ สายผล เป่ามวงคล แล้ว เธอเลือกที่จะทำหน้าที่ในอาชีพ “แม่” ให้กับเด็กๆ ที่สูญเสียครอบครัว ในหมู่บ้านเด็กโสสะ “เฉลิม นารินทร์” หนองคาย มายาวนานกว่า 23 ปี ด้วยเหตุผลสำคัญที่เธอให้นิยามว่า “ความสุข”

### เข้ามาเป็นแม่โสสะได้อย่างไร

ตอนนั้นอยู่ในช่วงกำลังอยากเปลี่ยนงานพอดี ประจวบกับได้ยินประกาศรับสมัครงานใน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แม่โสสะ ผ่านทางวิทยุ เลยตัดสินใจลองสมัครดู ตอนแรกก็รู้สึกว่าจะไม่เหมือนกับที่เคยคิดไว้ แต่ในเมื่อตั้งใจสมัคร มาแล้ว จึงอยากลองเรียนรู้งานดูก่อน โดย เริ่มจากการเป็นผู้ช่วยคุณแม่ คือคุณน้า อยู่

ประมาณ 2 ปี คอยเรียนรู้รายละเอียดการทำงานต่างๆ ทั้งการเลี้ยงดูเด็ก และการแก้ปัญหา

### ความรู้สึกของการได้เป็นแม่โสสะ

การเลี้ยงเด็กสืบทอดชีวิต บางครั้งความเหน็ดเหนื่อยมันเกิดขึ้นได้ แต่พอได้มองหน้าลูกๆ ของเราก็ทำให้รู้สึกว่า ทุกอย่างมันต้องผ่านไปได้ด้วยดี เพราะเด็กเหล่านี้เขาไม่มีใคร นอกจากเรา ฉะนั้นเราต้องสู้ ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุด แม้ไม่ได้มีสายเลือดเดียวกัน แต่เด็กทุกคนเป็นเสมือนลูกแท้ๆ การที่เราได้เห็นพวกเขามีความสุข ประสบความสำเร็จ มันคือความประทับใจ คือความสุขที่เราได้รับกลับคืนมา

นอกจากเราจะได้ช่วยเหลือเด็กๆ แล้ว สิ่งหนึ่ง มันคือการช่วยเหลือสังคม เพราะเด็กเหล่านี้จะ

เติบโตไปเป็นฟันเฟืองที่จะช่วยพัฒนาสังคมที่เราอาศัยอยู่ในวันข้างหน้า

### สิ่งที่อยากบอกกับทุกคน

ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ให้การสนับสนุน เราจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่ เต็มความสามารถ และอยากขอบคุณลูกๆ ทุกคน ที่ทำให้เราได้มีโอกาสอยู่ที่นี่ ได้เป็น “แม่” ของลูกทุกคน

ชีวิตการทำงานของคุณแม่สายผล ไม่ได้ทำเพียงเพราะเป็นแค่ “หน้าที่” เท่านั้น แต่เธอทำด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรัก นั่นทำให้เราได้เรียนรู้ว่า การทำงานไม่ว่าเป็นอาชีพใดก็ตาม หากได้ทำด้วยความรักและตั้งใจจริงแล้ว สิ่งหนึ่งที่เราจะได้รับการตอบแทนกลับมาก็คือ “ความสุข” ที่ประเมินค่ามิได้อย่างแน่นอน 🙏



# เพราะประทับใจ “ให้” - คุณสุไลรัตน์ โอศกานนท์



จากหลายหลายเหตุผลที่มา มุมมองความคิดในการตัดสินใจ เมื่อทางมูลนิธิฯ ได้ขอความอนุเคราะห์สอบถาม และสัมภาษณ์ถึงจุดเริ่มต้นของการเป็น “ผู้ให้” นี้คือความในใจจากคุณสุไลรัตน์ โอศกานนท์ ซึ่งร่วมเป็นผู้บริจาค สนับสนุนมูลนิธิโสสะ ในการดูแลเด็กๆ อย่างต่อเนื่องมาแล้วกว่า 3 ปี

“ก่อนหน้าที่จะมาเป็นผู้บริจาคที่มูลนิธิเด็กโสสะฯ ได้ช่วยเหลือและบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ อยู่แล้ว จนกระทั่งวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมและบริจาคเงินที่หมู่บ้านเด็กโสสะจังหวัด



หนองคาย ได้เห็นรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของที่นี่ รู้สึกประทับใจที่เด็กได้มีบ้านอยู่เป็นหลังๆ ในแต่ละหลังมีคุณแม่คอยดูแลเอาใจใส่ให้ความรักความอบอุ่น เปรียบเสมือนได้อยู่กับครอบครัวจริงๆ ให้การเลี้ยงดูจนพวกเขาสามารถออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตัวเองได้นอกจากนี้เด็กบางคนก็ออกไปแล้วก็ไม่ทิ้งน้องๆ กลับมาเยี่ยมเยียนดูแลน้องๆ ที่ยังอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเด็กโสสะฯ อยู่เสมอ....

และก่อนที่จะตัดสินใจบริจาคแบบต่อเนื่องรายเดือนนั้น ได้รับเอกสารที่ทางมูลนิธิฯ ส่งมาให้ หลังจากที่ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าจะเรามีกำลังที่จะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ จึงส่งจดหมายตอบรับการบริจาคแบบต่อเนื่องรายเดือนมาให้มูลนิธิฯ และเป็นผู้บริจาคของโสสะตั้งแต่นั้น (ธันวาคม 2557) มาจนถึงปัจจุบันซึ่งในทุกๆ ปีทางมูลนิธิฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินการบริจาคมาให้ตอนสิ้นปี และยังมีเอกสารอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆ พอได้อ่านแล้วรู้สึกภูมิใจ ที่อย่างน้อยเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กและคิดว่าจะบริจาคแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนเต็มกำลังความสามารถที่จะทำได้ค่ะ” 🙏

## ปรับเปลี่ยนและเรียนรู้ จากวิกฤตโควิด-19



ในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีอัตราการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็วและกระจายเป็นวงกว้าง จากสถานการณ์อันเลวร้ายที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเป็นอย่างมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่บังคับให้เราต้องปรับเปลี่ยนจากที่เคยออกจากบ้าน พบปะเพื่อนฝูง ทำกิจกรรมอย่างอิสระเลือกทานอาหารได้ตามใจ กลับต้องกักตัวอยู่ภายในบ้าน คอยระมัดระวังทุกการกระทำ ความใกล้ชิดกลายเป็นระยะห่างทางสังคมแต่กระนั้นสัญชาตญาณของมนุษย์คือการเอาตัวรอด เมื่อวิกฤตเกิดเราจึงต้อง “ปรับเปลี่ยนและเรียนรู้”

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เด็กๆ ทุกคนรวมถึงเจ้าหน้าที่ในครอบครัวโสสะ จะได้รับการดูแลตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และรักษาระยะห่างเสมอ รวมถึงทำกิจกรรมพิเศษต่างๆ ขณะช่วงกักตัวอยู่บ้าน อาทิ การทำอาหาร เล่นกีฬา ศิลปะ ดนตรี เพื่อช่วยสร้างเสริมความรู้และความผ่อนคลายให้กับเด็กๆ

ยังไม่มีใครตอบได้ว่าการระบาดครั้งนี้จะดำเนินไปถึงเมื่อไร แต่ที่แน่ๆ คือวิถีชีวิตของเราได้เปลี่ยนไป เพื่อปรับหาวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่



## ธารน้ำใจไม่เคยเหือดหาย ในบ้านโสสะ - คุณปิยะ พันธุ์ชัยศรี



จุดเริ่มต้นแห่งเส้นทางน้ำใจการสนับสนุนของคุณปิยะ พันธุ์ชัยศรี ที่มีแก่นุณิธิเด็กโสสะฯ ย้อนกลับไปในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 เมื่อคุณปิยะ ได้พบกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเด็กโสสะฯ ซึ่งไปตั้งบูธประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนร่วมช่วยเหลือเด็กๆ ที่สูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตร

“ปกติผมชอบทำบุญอยู่แล้ว และน้องๆ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ได้พูดให้ฟังถึงจุดประสงค์การทำงานของมูลนิธิฯ ว่ากำลังช่วยเหลือเด็กๆ ที่เขาต้องการโอกาสที่สองของชีวิต โดยมีรูปแบบการมอบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาวให้กับเด็กๆ ก็ยิ่งมีความประทับใจ จึงไม่ยากเลยที่จะตัดสินใจบริจาคแบบต่อเนื่องนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา”

ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาด การสนับสนุนจากคุณปิยะ มิได้หยุดอยู่แค่เพียงการบริจาคแบบต่อเนื่องเท่านั้น แต่ยังให้การบริจาคช่วยเหลือเพิ่มเติมเข้ามาอีก และส่งมอบข้อความกำลังใจมาถึงเด็กๆ และเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กๆ ด้วย

“เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ผมได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฉบับหนึ่งจากมูลนิธิฯ ผมเข้าใจถึงปัญหาและสถานการณ์ในช่วงนี้ว่า ทาง

(New Normal) เราจึงต้องไม่กลัวที่จะเปลี่ยน และไม่หยุดที่จะเรียนรู้ โดยไม่เพียงแต่ผู้ใหญ่อย่างเราเท่านั้น แต่เด็กทุกคนคือส่วนหนึ่งของสังคมที่พร้อมจะเรียนรู้และเติบโตบนความไม่แน่นอนนี้ไปด้วยกัน บทเรียนจากโควิด-19 เดือนให้เราไม่ประมาท และรู้จักรับมือกับปัญหาด้วยสติ รวมถึงการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า ใช้เวลาที่มีสร้างสรรค์สิ่งดีๆ แบ่งปันความรักและโอกาสกลับคืนสู่สังคม เจกเช่นการที่เราได้เห็นผู้คนมากมายออกมาช่วยเหลือและให้กำลังใจกันและกัน



มูลนิธิฯ น่าจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยเหมือนกัน ดังนั้นตัวผมเอง รวมถึงบริษัท โมทีฟ วิลเลจ จำกัด และนักแสดงในสังกัด ได้รวบรวมเงินและมาบริจาคเพื่อเป็นทุนช่วยเหลือเด็กๆ ในมูลนิธิฯ เพิ่มเติม สำหรับการบริจาคแบบต่อเนื่อง ก็จะต้องทำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ และหากมีโอกาสก็อยากไปเยี่ยมเด็กๆ ในครอบครัวโสสะไปทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆ ด้วยครับ”

วิกฤตโควิด-19 ทำให้การใช้ชีวิตของทุกคนแปรเปลี่ยนไป แต่สิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นหลายต่อหลายครั้งแล้วว่า ไม่ว่าจะเจอกับเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆ เด็กๆ ในครอบครัวโสสะมิได้ยืนอยู่เพียงลำพัง เพราะ “ธารน้ำใจ” จากผู้มีจิตเมตตาทั่วทุกสารทิศยังคงไม่เหือดหาย ยังคงซบเลี้ยงชีวิต น้อยกว่า 700 ชีวิต ให้ได้เติบโตต่อไป 🙏

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ขอขอบพระคุณสำหรับโอกาสที่มอบให้กับเด็กๆ เสมอมา และภาวนาให้ทุกท่านปลอดภัย สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและเข้มแข็งยิ่งขึ้น 🙏





“ขอขอบคุณที่ทำให้หนูมี  
อัมเจ็กที่เปี่ยมสุข  
อีกครึ่งหนึ่ง”

## สารจากกรรมการอำนวยการ



เรียน ท่านผู้มีจิตเมตตา

ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับเหตุการณ์วิกฤต  
อย่างไม่ทันได้เตรียมตัว โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
(COVID-19) ที่มีความรุนแรงกระจายเป็นวงกว้าง ซึ่งประเทศไทยเอง  
ก็ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นอย่างมาก คนไทยต่างตื่นตัว  
และปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยกันยับยั้งความรุนแรงจากผลกระทบนี้  
รวมถึงมูลนิธิเด็กโสสะฯ เองก็เช่นกัน เด็กๆ และบุคลากรภายในหมู่  
บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่ง ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่  
ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความเข้มงวด  
กับจุดคัดกรองของหมู่บ้านฯ เด็กๆ ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ ใน  
ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไป ทุกคนให้ความร่วมมือกันกักตัวอยู่ในหมู่

บ้านฯ เว้นระยะห่างทางสังคม และปฏิบัติตามมาตรการรักษา  
สุขอนามัย ที่บางครั้งอาจจะยากลำบากสำหรับเด็กๆ แต่ทุกคนก็ทำ  
ด้วยความเต็มใจ เพราะพวกเขาตระหนักดีว่า พวกเขาได้รับ “โอกาส”  
และที่สำคัญอย่างยิ่งคือความปลอดภัยจากผู้บริจาคทุกท่าน ดังนั้น  
พวกเขาจึงพยายามตั้งใจใช้โอกาสนั้นในการดำรงชีวิตด้วยความไม่  
ประมาท และตั้งอยู่บนความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างดีที่สุด

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบพระคุณผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน ที่ช่วยมอบโอกาส  
และเป็นพลังผลักดันให้เด็กๆ กว่า 700 ชีวิตในครอบครัวโสสะ ได้  
เติบโตด้วยความรักภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย  
ด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกท่าน และผมขอเป็นตัวแทนของ  
เด็กๆ ร่วมส่งกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ให้เราฝ่าฟันพันทนาการนี้  
ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยครับ

ขอแสดงความนับถือ

นายธนา เตรีตันชัย  
เลขาธิการ / กรรมการอำนวยการ  
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

 **มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชินูปถัมภ์**

### บ้านแห่งความรัก ของเด็กทุกคน

วารสารสำหรับผู้ให้การสนับสนุนเด็กในครอบครัวโสสะ ประจำทุกหกเดือน  
ฉบับที่ 21 / ตุลาคม 2563

จัดทำโดย: แผนกพัฒนาทุนและการสื่อสาร

18 หมู่ 3 ซ.เทศบาล 27 (บุญศิริ) ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 02-3801177 โทรสาร 02-7555576

Website : [www.sosthailand.org](http://www.sosthailand.org)

Facebook : [www.facebook.com/SOSThailand](http://www.facebook.com/SOSThailand)

สงวนลิขสิทธิ์ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ. 2563

“เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้บริจาคสามารถแจ้ง  
เปลี่ยนแปลง หรือ ระวังการนำข้อมูลไปใช้ได้ โดยแจ้งความประสงค์มายังมูลนิธิฯ”

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรม  
ออกบูธประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ อาทิ  
ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงานและย่าน  
ธุรกิจ กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด  
ทั้งนี้เพื่อเชิญชวนผู้มีจิตเมตตาต่อเด็กๆ  
ก้าวร้าว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน  
การเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะทั่วประเทศ  
อย่างต่อเนื่อง โดยบริจาคผ่านการตัดบัตร  
เครดิตซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวก และ  
ท่านสามารถสังเกต เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ  
จะสวมเสื้อที่มีโลโก้ และบัตรประจำตัว  
พร้อมชื่อเพื่ออ้างอิง หากพบเจ้าหน้าที่ของ  
ทางมูลนิธิฯ ท่านสามารถแวะเข้าไปสอบถาม  
ข้อมูลเพื่อบริจาคหรือทักทายให้กำลังใจ  
น้องกันได้นะคะ

